

KẾ HOẠCH

Thực hiện “Tháng cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” năm 2023 trên địa bàn thị trấn Nhã Nam

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 (Sau đây gọi là Chỉ thị số 08); Kế hoạch số 38-KH/HU ngày 30/7/2021 của Huyện ủy Tân Yên thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Sau đây gọi là Kế hoạch số 38); Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện “Tháng cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” (Sau đây gọi là Kế hoạch số 76); Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 19/04/2023 của UBND huyện Tân Yên về việc thực hiện “Tháng cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023, Chủ tịch UBND thị trấn Nhã Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có hiệu quả việc huy động sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan, đơn vị và mọi người dân trong việc tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện trong “Tháng cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” và năm 2023.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHXH tự nguyện và mục tiêu thực hiện lộ trình tiến tới BHXH toàn dân.

Phân đầu năm 2023 có 265 người tham gia BHXH tự nguyện (Tháng cao điểm tăng mới 26 người; tăng mới các tháng còn lại 61 người).

2. Yêu cầu

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, tạo sự đột phá về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Các hoạt động trong “Tháng cao điểm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”(viết tắt là “Tháng cao điểm”) phải được triển khai sâu rộng đến từng từng tổ dân phố và đến mọi đối tượng của BHXH tự nguyện.

Công tác triển khai phải tạo được sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị thị trấn với cấp ủy, chính quyền địa phương.

II. NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, THÔNG điệp TRUYỀN THÔNG

1. Chủ đề: “Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Điểm tựa an sinh khi về già”

2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023.

3. Thông điệp truyền thông

Bảo hiểm xã hội tự nguyện do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện là chế độ hưu trí ưu việt của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người tham gia.

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được chăm sóc sức khỏe và hưởng lương hưu hằng tháng khi về già.

Vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình, hãy tham gia bảo hiểm xã hội ngay hôm nay.

4. Nội dung và cách thức tuyên truyền

4.1. Nội dung

Truyền thông về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT đối với đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân; củng cố, tạo niềm tin sâu rộng trong toàn xã hội về giá trị nhân văn, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện của Đảng và Nhà nước.

Tập trung tuyên truyền, vận động có trọng điểm hướng vào nhóm có thu nhập ổn định, hộ gia đình kinh doanh cá thể; lao động trong các làng nghề, trang trại thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, dịch vụ, hội viên hội nông dân sản xuất kinh doanh...

4.2. Cách tuyên truyền

4.2.1. Truyền thông trực tiếp

Trực tiếp đến người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hình thức: Tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại trực tiếp; chia thành nhóm nhỏ đến từng gia đình, tổ dân phố, cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tham gia BHXH tự nguyện.

4.2.2. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng

Các ngành, đoàn thể thị trấn, Công đoàn cơ sở thị trấn phối hợp với Đài truyền thanh đăng tải tin, bài, phóng sự, truyền thanh... để truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chính sách; chú trọng truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở.

4.2.3. Truyền thông trên mạng xã hội

Thực hiện truyền thông trên mạng xã hội theo chiến dịch, đăng tải các tin bài, phóng sự, video... lan tỏa nội dung, ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chia sẻ những câu chuyện hay, xúc động; khuyến khích công chức, viên

chức sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

III. NHIỆM VỤ

1. Ban chỉ đạo

Xây dựng Kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong “Tháng cao điểm” năm 2023 đến từng tổ dân phố và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tổ chức thực hiện Kế hoạch tại địa phương để đạt được mục tiêu đề ra.

Tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng cao điểm” vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tới các tổ dân phố **trước ngày 09/05/2023**

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thị trấn phụ trách tổ dân phố, theo dõi các tổ dân phố để nắm tiến độ công tác triển khai thực hiện, báo cáo kịp thời với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Cán bộ LĐTB&XH) để tổng hợp chung báo cáo UBND huyện.

Cập nhật số liệu hằng ngày; giao ban kiểm điểm hằng tuần về kết quả vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn; báo cáo Ban Chỉ đạo huyện (qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) **trước 15 giờ ngày thứ 5 hằng tuần.**

2. Đảng ủy thị trấn

Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội về chính sách BHXH tự nguyện; chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân hiểu sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và tính ưu việt, nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thị trấn.

Chỉ đạo hệ thống Dân vận xây dựng mô hình, điển hình “*Dân vận khéo*” về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện; phối hợp với đại lý thu của UBND thị trấn tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và tầm quan trọng của việc tham gia BHXH tự nguyện để mọi người dân hiểu và tự giác tham gia.

3. Ủy Ban Nhân Dân

Chỉ đạo công chức, các bộ phận chuyên môn triển khai tổ chức thực hiện, cụ thể:

- **Công chức Văn hóa - Xã hội (Cán bộ LĐTB&XH):** Xây dựng kế hoạch thực hiện và giao chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện trong “Tháng cao điểm” cho các ngành đoàn thể, các trường, các tổ dân phố; tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân; Chỉ đạo, đôn đốc các tổ dân phố chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Tổng hợp báo cáo huyện đúng thời gian quy định.

- **Công chức Văn hóa - Xã hội:** Thông tin tuyên truyền và tăng cường công tác truyền thông về “Tháng cao điểm”; các chế độ, chính sách với người tham gia BHXH tự nguyện, ý nghĩa, vai trò của BHXH với cuộc sống. Phương pháp tuyên truyền cần

chú trọng tuyên truyền theo chiến dịch; nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp, thân thiện hơn với người dân, hướng tới truyền thông trên mạng xã hội...; chú trọng tuyên truyền tại các tổ dân phố có tỷ lệ tham gia BHXH còn thấp.

- Công chức VP-TK: Chủ trì phối hợp với công chức LĐTBXH tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

- **Đài truyền thanh:** Tăng cường xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền. Phát thanh tuyên truyền thường xuyên, liên tục hằng ngày trong các chương trình trên sóng phát thanh về BHXH tự nguyện trong “Tháng cao điểm”.

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - xã hội

- UB MTTQ: Tuyên truyền, vận động người dân tham gia hưởng ứng “Tháng cao điểm”; chỉ đạo Ban công tác Mặt trận tổ dân phố phối hợp với Đại lý thu BHXH tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và người dân tham gia BHXH tự nguyện.

- **Công Đoàn:** Tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện cho đoàn viên, người lao động. Phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở vận động ít nhất 02 đoàn viên (chưa tham gia BHXH bắt buộc) hoặc người thân của đoàn viên công đoàn tham gia BHXH tự nguyện.

- **Hội Liên hiệp Phụ nữ:** Chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh công tác rà soát các đối tượng tiềm năng; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia BHXH tự nguyện năm 2023. Chủ trì, phối hợp với công chức phụ trách Lao động TB&XH, các tổ dân phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân. Tăng cường sử dụng các kênh truyền thông của các cấp Hội để tuyên truyền, cử hội viên Hội phụ nữ đến từng nhà người dân vận động tham gia BHXH tự nguyện. Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình vận động hội viên Hội phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện; giám sát việc thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Phấn đấu vận động từ 05 hội viên hoặc người thân của hội viên trở lên tham gia BHXH tự nguyện trong tháng cao điểm.

- **Hội Nông dân:** Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân thuộc hộ sản xuất kinh doanh, lao động trong các trang trại thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi... tham gia BHXH tự nguyện.

Chỉ đạo các Chi hội trưởng, chi hội phó phối hợp với đại lý thu của thị trấn tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện tới hội viên thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. *Phấn đấu vận động từ 05 hội viên hoặc người thân của hội viên trở lên* tham gia trong tháng cao điểm tham gia BHXH tự nguyện.

- **Hội cựu chiến binh:** Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực tuyên truyền vận động tham gia BHXH tự nguyện. Chỉ đạo các Chi hội trưởng, chi hội phó phối hợp với đại lý thu của thị trấn tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện tới hội viên thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. *Phấn đấu vận động từ 05 hội viên hoặc người thân của hội viên trở lên* tham gia trong tháng cao điểm tham gia BHXH tự nguyện.

- **Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:** Chỉ đạo các chi đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH tự nguyện để đoàn viên thanh niên nhận thức đúng về nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHXH, nhất là các đoàn viên thanh niên là lao động trẻ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tham gia BHXH tự nguyện.

Phối hợp với đại lý thu của thị trấn tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện tới hội viên và đoàn viên thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. ***Phấn đấu vận động từ 05 đoàn viên hoặc người thân đoàn viên trở lên*** tham gia trong tháng cao điểm tham gia BHXH tự nguyện.

5. Các nhà trường

Phối hợp với Công đoàn cơ sở thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện tới cán bộ, giáo viên và người lao động tại các trường học trên địa bàn thị trấn; ***Phấn đấu mỗi trường học vận động ít nhất 05 người lao động (chưa tham gia BHXH bắt buộc) hoặc người thân của cán bộ, giáo viên chưa tham gia BHXH tự nguyện.***

Phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần (qua cơ quan thường trực BCD thị trấn) để báo cáo UBND huyện (**trước 15h 30 phút ngày thứ 4 hàng tuần**).

6. Tổ dân phố

Thành lập Ban vận động tổ dân phố do Bí thư chi bộ làm Trưởng Ban vận động, tổ trưởng tổ dân phố làm phó ban, các ngành đoàn thể là thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động.

Tổ chức thực hiện tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận đến từng hộ gia đình, để mọi người dân trên địa bàn hiểu được quy trình, thủ tục, ý nghĩa lợi ích và tính ưu việt, nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện. Phối hợp với đại lý thu của thị trấn tuyên truyền trực tiếp tới từng người dân theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Rà soát, thống kê, lập danh sách người có thu nhập ổn định, hộ gia đình kinh doanh cá thể; lao động trong các trang trại thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, dịch vụ, hội viên Hội Nông dân sản xuất kinh doanh, thợ thủ công, lao động tự do làm việc theo hợp đồng khoán, mùa vụ, người lao động nghỉ việc tại các doanh nghiệp... chưa tham gia BHXH để Trưởng Ban vận động và cộng tác viên đại lý thu tuyên truyền, vận động trực tiếp hàng ngày, hàng tuần. ***Phấn đấu vận động từ 03 người dân trở lên*** tham gia trong tháng cao điểm tham gia BHXH tự nguyện.

Cập nhật số liệu hàng ngày; giao ban kiểm điểm 1 lần/tuần về kết quả vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn; báo cáo kết quả vận động về Ban chỉ đạo thị trấn 01 lần/tuần (**trước 15h 30' ngày thứ 4**).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, các tổ dân phố triển khai thực hiện “Tháng cao điểm vận động người dân tham gia BHXH tự

nguyện” năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; vận động các tổ chức, cá nhân tặng sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia BHXH.

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện” năm 2023; các Tổ chức chính trị, các nhà trường, các tổ dân phố căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- TT ĐU-HĐND –UBND thị trấn;
- UBMT tổ quốc;
- Các tổ chức chính trị;
- Ban chỉ đạo ;
- Công đoàn cơ sở ;
- Các nhà trường;
- Các tổ dân phố.
- Lưu: VT

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ánh Dương